

เทรนด์ไมโครเตือนผู้ใช้เน็ตระวังของฟรีวันฮาโลวีน



นายรุบี ชานโตส นักวิเคราะห์ภัยคุกคาม ศูนย์วิจัยเทรนด์แล็บส์ บริษัท เทรนด์ไมโคร เปิดเผยว่า “ในช่วงใกล้เทศกาลวันฮาโลวีน ทุกคนคงคิดถึงเรื่องเครื่องแต่งกายและลูกอมที่หอมหวาน ซึ่งเหล่าอาชญากรไซเบอร์ก็คิดเช่นนั้นเหมือนกัน โดยล่าสุดเทรนด์ไมโครตรวจพบว่าการหลอกลวงหลายอย่างที่ใช้ประโยชน์จากเทศกาลฮาโลวีนที่กำลังจะมาถึงผ่านทางเว็บไซต์ยอดนิยมอย่างเฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ และยูทูบ”



การหลอกลวงที่ตรวจพบได้ใช้ของฟรีรับเทศกาลฮาโลวีนเป็นเหยื่อล่อ นั่นคือเมื่อมีการค้นหาว่า **“Halloween GET FREE”** ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตก็จะถูกนำไปยังวิดีโอยูทูบที่น่าสงสัย: โดยยูอาร์แอล (URL) ที่โฆษณาในหน้าวิดีโอดังกล่าวจะนำผู้ใช้ไปยังไซต์หลอกลวงที่จะขอให้ผู้ใช้ระบุข้อมูลส่วนตัว รวมถึงที่อยู่อีเมลด้วย

นอกจากนี้เมื่อใช้คำสำคัญ (keyword) ที่คล้ายกันดังกล่าวบนทวิตเตอร์ก็จะแสดงสองบัญชีที่น่าสงสัยขึ้นมา โดยแต่ละบัญชีจะแสดงชื่อผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่มีธีมเป็นวันฮาโลวีนเพื่อล่อให้ผู้ใช้เข้าไปดูบัญชีดังกล่าว

แต่ละบัญชีจะลงโฆษณาลูกอมฮาโลวีนแจกฟรีพร้อมกับยูอาร์แอลที่เกี่ยวข้องสำหรับเข้าไปรับลูกอมดังกล่าว โดยเว็บไซต์ที่โฆษณานั้นจะนำผู้ใช้ไปยังแบบสำรวจแทนที่จะเป็นลูกอม

ขณะที่เฟซบุ๊กก็ถือเป็นแหล่งรวมแบบสำรวจที่ใช้ธีมของฮาโลวีนมาเป็นประโยชน์ด้วยเช่นกัน โดยเทรนด์ไมโครได้สำรวจหน้าเฟซบุ๊กที่โฆษณาลูกอมฮาโลวีนแจกฟรี ซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกับทวิตเตอร์ นั่นคือเมื่อต้องการรับลูกอม ผู้ใช้จะต้องคลิกลิงก์บนหน้านั้นก่อน

และเหมือนกับการหลอกลวงอื่นๆ เมื่อคลิกลิงก์แล้ว ผู้ใช้ก็จะถูกนำไปยังไซต์แบบสำรวจ แต่มีข้อสังเกตตรงที่ผู้ใช้จะถูกนำไปยังหน้าเดียวกับที่เคยใช้ในการหลอกลวงผ่านยูทูบตามที่ได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ และเพื่อล่อให้ผู้ใช้ตายใจมากขึ้น เว็บไซต์ดังกล่าวก็จะให้สัญญาว่าพร้อมจะมอบผลิตภัณฑ์แอปเปิลให้เพื่อแลกกับการทำแบบสำรวจให้เสร็จ

แม้ว่าของฟรีออนไลน์จะดูยั่วชวน แต่ผู้ใช้ควรระวังเสมอเมื่อพบกับโปรโมชันหรือดีลในลักษณะนี้ เนื่องจากอาชญากรไซเบอร์พร้อมให้สัญญาทุกอย่างเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตนต้องการ และเมื่อพบกับดีลที่ดูดีจนเกินจริง ผู้ใช้ควรให้การระมัดระวังเป็นพิเศษและคิดเสมอว่าดีลนั้นไม่น่าจะใช้เรื่องจริง

ทั้งนี้ บริษัท เทรนด์ ไมโคร พร้อมให้การปกป้องผู้ใช้จากภัยคุกคามในลักษณะนี้แล้วด้วยการบล็อกเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงเหล่านี้ และเทรนด์ไมโครยังเดินหน้ารณรงค์ภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องและที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันเพื่อทำการบล็อกตามความเหมาะสมด้วย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลฮาโลวีนและข้อเท็จจริงที่น่ากลัวอื่นๆ เกี่ยวกับภัยคุกคามออนไลน์ คุณสามารถดูข้อมูลในรูปแบบภาพกราฟิกของเทรนด์ไมโครได้

<http://blog.trendmicro.com/vampires-zombies-ghostsoh/> และ

<http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/tricks-and-threats/>